



ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๙๐๗๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดปฏิบัติการ Quick win ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย One Tambon, One Suppression of Drug Dealers (OTOSDD)"

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมอบให้เป็นนโยบายที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน กรมการปกครองจึงนำนโยบายดังกล่าวมาบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบล เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจตรา และหาข่าว สิ่งผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะคดียาเสพติด ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑) เปิดปฏิบัติการ Quick win ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย One Tambon, One Suppression of Drug Dealers (OTOSDD)" โดยให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลทุกตำบล ดำเนินการบูรณาการหาผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในตำบล อย่างน้อย ๑ ราย โดยให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด และให้นายอำเภอ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ และปลัดอำเภอประจำตำบล ประสานการปฏิบัติ แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒) รายงานผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษระดับตำบลตามโครงการดังกล่าว ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ที่เว็บไซต์ <https://reportmis4.dopa.go.th/operation/index.php> ในหัวข้อ โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย One Tambon, One Suppression of Drug Dealers (OTOSDD)"

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐรี อ้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๑ ๗๓๕๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รณรงค์ ไกรบุตร)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานความมั่นคง

โทร. ๐๔๒-๗๑๑๓๖๐